



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "สมพงษ์ จิตระดับ"ติงทปอ. หาหลักประกันออกนอกระบบแล้วไม่ถูกทิ้ง

คอลัมน์ เวทีวิพากษ์

กุมารี วัชวงษ์

ภายหลังที่ นายวิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ รัฐมนตรีจึงแก่ พยายามตีบีบให้กำลังใจอธิการบดี มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 24 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2549

โดยรมว.ศึกษาฯ ได้บอกว่า จะพยายามทุกวิถีทางในการเซ็นพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 20 แห่ง เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เสร็จภายใน 1 ปี หลังจากที่ค้างมาหลายปี และหวังจะให้เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้รัฐบาลปฏิรูปชุดนี้

ขณะที่บรรดาอธิการบดีก็มีท่าทีไม่มั่นใจต่ออนาคตการออกนอกระบบ จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ

โดยขอเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ด้วย เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยในกำกับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และประชาชนในด้านการจัดการศึกษา และวิจัยขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามขามหาวิทยาลัยที่เคยเหนื่อยหน่ายกับปัญหาการออกนอกระบบที่ยืดเยื้อจนไม่อยากจะสนใจอีกแล้วนั้น "จาประจํา" ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์วงการการศึกษาอย่าง นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ออกมาวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะว่า

ขณะนี้ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยต้องออกนอกระบบราชการ แต่ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึง

ผลในอนาคตมากที่สุด แม้จะมีมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณไม่มากออกนอกระบบไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อีกจำนวนมากที่กำลังทยอยออกนอกระบบ

การที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เหล่านี้หากออกนอกระบบพร้อมกัน ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการบริหารจัดการ หากนายวิจิตร พ้นจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการไปแล้ว และมีนักการเมืองจากรัฐบาลชุดใหม่มาบริหารงานจะเป็นอย่างไร

**อาจารย์สมพงษ์ตั้งข้อสังเกตว่า นักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นความสำคัญการใช้งบประมาณกับอุดมศึกษาดังนั้นเมื่อออกนอกระบบ นายวิจิตรจะรับผิดชอบอย่างไร หากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ**

เพราะนักการเมืองมีทัศนคติไม่ดีต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีเงินที่เก็บค่าหน่วยกิตนิสิตมากอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่รัฐต้องใช้งบประมาณ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ก็ควรบริหารจัดการเอง เป็นต้น

"ผมอยากจะบอกว่า ตราบใดที่ชาวมหาวิทยาลัยยังต้องอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ก็จะไม่ใช้งบประมาณ และนโยบายตามที่เรากำลังต้องการ เพราะขนาดทปอ.เองก็ยังไม่มั่นใจในอนาคต ถึงขนาดจัดทำข้อเสนอขอเป็นมติ ครม.จากรัฐบาล แล้วนิสิต นักศึกษา จะไม่มีสิทธิกังวลเรื่องการขึ้นค่าหน่วยกิตได้อย่างไร

"ผมไม่ได้หวังเห็นวัยไม่ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ แต่อยากให้อธิการบดีทุกท่านเข้าใจวัฒนธรรมของนักการเมืองที่ในรัฐบาลชุดต่อไป จะเข้ามาเป็นรมว.ศึกษาฯแทนศ.ดร.วิจิตรที่ลงจากเก้าอี้ แล้วใครจะมาสานต่อเรื่องการออกนอกระบบให้ได้รับงบประมาณ และมีการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว" นายสมพงษ์กล่าว

นายสมพงษ์กล่าวด้วยว่า ขอเสนอแนะ 3 ประเด็นเพื่อให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 20 แห่ง และชาวมหาวิทยาลัย พิจารณาเกี่ยวกับการออกนอกระบบดังนี้

1.ตนเห็นด้วยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้รัฐบาลแสดงจุดยืนสนับสนุนการออกนอกระบบ และให้หลักประกันด้านงบประมาณที่ชัดเจน โดยออกเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการเงินอุดมศึกษา แต่ขณะเดียวกันก็ขอเสนอด้วยว่า ควรออกกฎหมายให้ครอบคลุมถึงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

**เพราะอนาคตเมื่อทุกแห่งออกนอกระบบก็จะมีเปิดสอนในหลักสูตรที่มีผู้เรียนจำนวนมาก ตามการ**

บริหารเชิงธุรกิจ ขณะที่สาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อสังคมแต่อาจมีผู้เรียนน้อย อาทิ สาขาปรัชญา ประวัติศาสตร์โบราณคดี จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอน

2. ต้องรักษาสิทธิของนิสิตนักศึกษา ในการขึ้นค่าหน่วยกิตว่า เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปแล้วจะไม่ขึ้นค่าหน่วยกิตแบบระบบธุรกิจการศึกษา เหมือนมหาวิทยาลัยเอกชน และการขึ้นค่าหน่วยกิตต้องสมเหตุสมผลด้วย

และ 3. เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่กำลังเตรียมส่งร่างกฎหมายเข้าสู่สนช.ให้นำกฎหมายลูกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับรู้ก่อน

"ผมไม่ได้เถียงว่าออกหรือไม่ออกนอกระบบ แต่ไม่ใช่การออกนอกระบบที่ไปตายเอาดาบหน้า ถ้าเราไม่มีกฎหมายกลางมาเป็นหลักประกันในอนาคต แล้วจะเชื่อตามที่ศ.ดร.วิจิตรกล่อมบรรดาอธิการบดีในทปอ.เพียงอย่างเดียวไม่ได้"

อาจารย์สมพงษ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้บรรยากาศของชาวมหาวิทยาลัยนั้นซึมเศร้า ทุกคนปล่อยมือไม่สนใจทิศทางการออกนอกระบบที่มีปัญหาเรื้อรัง จะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ ที่สำคัญการออกนอกระบบ ต้องรักษาปรัชญาและจุดยืนของมหาวิทยาลัยทุกแห่งไว้ด้วย ไม่ใช่คิดแต่เรื่องการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้อยากให้ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกว่า 4 ฉบับที่กำลังจะเข้าสู่สนช. ช่วยนำประเด็นข้อเสนอแนะไปพิจารณา อย่าให้สนช.พิจารณากฎหมาย 3 วาระรวดแล้วผ่านไปได้ทันที โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของการจัดการศึกษาในอนาคต

นั่นเป็นความเห็นของอาจารย์สมพงษ์ ที่มีกลิ่นอายการเมืองเข้มข้น

ทุกฝ่ายตั้งแต่ ชาวประชาคมมหาวิทยาลัย อธิการบดี รัฐบาล ตลอดจนสมาชิกสนช. ควรตระหนักถึงอนาคตวงการอุดมศึกษาไทย ว่าจะมีทิศทางอย่างไร

อนาคตวงการอุดมศึกษาของไทย จำเป็นต้องพิจารณาผลประโยชน์ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนเป็นที่ตั้ง เพราะการจัดการศึกษาระดับสูงคือ รากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

**ตั้งโจทย์ไว้อย่างไร ผลลัพธ์ก็จะออกมาอย่างนั้น**